



Metropolitan Washington
Council of Governments



CHÚNG TÔI MUỐN LẮNG NGHE Ý KIẾN CỦA QUÝ VỊ

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ CỦA THỦ ĐÔ WASHINGTON VÀ TÁM CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG MỜI QUÝ VỊ ĐƯA RA Ý KIẾN CHO CHƯƠNG TRÌNH NHÀ Ở CÔNG BẰNG TRONG KHU VỰC NHẪM ĐỊNH HÌNH TƯƠNG LAI NHÀ Ở TRONG KHU VỰC.

CHƯƠNG TRÌNH DỰ THẢO CÓ CÁC MỤC TIÊU VÀ HÀNH ĐỘNG TRONG KHU VỰC VÀ ĐỊA PHƯƠNG ĐỂ GIÚP ĐỠ:

- Tăng khả năng tiếp cận nhà ở
- Tăng khả năng tiếp cận tất cả các khu dân cư
- Tăng cường thực thi công bằng nhà ở
- Loại bỏ rào cản lựa chọn nhà ở
- Tăng lựa chọn nhà ở cho người khuyết tật



Xem lại Chương Trình Nhà Ở Công Bằng theo địa chỉ www.mwcog.org/fairhousingplan.

Quý vị có thắc mắc? Vui lòng gửi email đến fairhousing@mwkog.org hoặc gửi thư thoại theo số 202-962-3794.

Góp Ý qua email theo địa chỉ fairhousing@mwkog.org, qua TDD theo số 202-962-3213, hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ COG, 777 N. Capitol Street, NE, Suite 300, Washington, DC 20002, Attn: Fair Housing (Chương Trình Nhà Ở Công Bằng).

Các khu vực nằm trong chương trình: Alexandria, Đặc khu Columbia, Gaithersburg và các quận Arlington, Fairfax, Loudoun, Montgomery và Prince William.

Luật liên bang bảo vệ quyền về nhà ở của quý vị và coi việc bất kỳ người nào phân biệt đối xử liên quan đến nhà ở vì chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính, nguồn gốc quốc gia, tình trạng gia đình (đang mang thai hoặc có con dưới 18 tuổi) hoặc khuyết tật về thể chất hoặc tinh thần là hành vi bất hợp pháp về nhà ở. Các biện pháp bảo vệ bổ sung của tiểu bang và địa phương cũng bao gồm bản dạng giới, khuynh hướng tính dục, nguồn thu nhập và các yếu tố khác.

Tám chính quyền địa phương đang hợp tác với Hội Đồng Chính Phủ (Council of Governments, COG) của Đặc Khu Washington để chuẩn bị Phân Tích Trở Ngại trong Khu Vực đối với Lựa Chọn Nhà Ở Công Bằng (Chương Trình Bình Đẳng Nhà Ở trong Khu Vực). Bộ Gia Cư và Phát Triển Đô Thị Hoa Kỳ (U.S. Department of Housing and Urban Development, HUD) yêu cầu các khu vực pháp lý phải khẳng định tiếp tục đảm bảo công bằng nhà ở. Chương Trình Nhà Ở Công Bằng trong Khu Vực sẽ đáp ứng yêu cầu này của HUD và nhằm mục đích tăng cường hợp tác, đổi mới và tăng tính hiệu quả của các chiến lược nhằm khẳng định tiếp tục đảm bảo nhà ở công bằng trên toàn khu vực thủ đô.